

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรให้บุคลากรตระหนักและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เป้าประสงค์: เพื่อเป็นการยกระดับจิตสำนึกให้มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพัตติตนเป็นพลเรือนดีให้อยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการ	สอดคล้องกับ แผนแม่บทส่งเสริมฯ กระทรวงพาณิชย์	แนวทางปฏิบัติ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด๒๕๖๑	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ส่งเสริมให้เกิดระบบ คุณธรรมและจริยธรรมใน องค์กร ปลูกฝังให้ ตระหนักถึงความเสี่ยงโดย เน้นย้ำถึงผลกระทบที่เกิด จากการดำเนินงานที่ไม่ สอดคล้องกับหลัก คุณธรรมและจริยธรรม	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : วางระบบรากฐานการ เสริมสร้างคุณธรรมใน กระทรวงพาณิชย์	๑.สื่อสารสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประมวล จริยธรรมข้าราชการ ประกาศข้อบังคับว่า ด้วยจรรยาข้าราชการจริยธรรมสำหรับ ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน และนโยบาย/ มาตรการในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและ โปร่งใส	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ ทราบประมวลจริยธรรม ข้อบังคับฯ และนโยบาย/ มาตรการในการปฏิบัติงาน ด้วยความคุณธรรมและ โปร่งใส	ร้อยละ ๙๕	ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑	กลุ่มงาน คุ้มครอง จริยธรรม, ทุก กอง
		๒.ประเมิน ติดตามผลการรับรู้ของ บุคลากรเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมอย่าง ต่อเนื่อง	ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม และข้อบังคับฯ	ร้อยละ ๘๐	เมษายน – พฤษภาคม ๖๑	กลุ่มงาน คุ้มครอง จริยธรรม
		๓. ผู้บริหารทุกระดับมีการกำกับให้ เป็นไปตามประมวลจริยธรรม รวมถึง ติดตามและดำเนินการกรณีมีการละเมิด หรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม	ผู้บริหารชี้แจงกำกับและให้ นโยบายผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมอย่าง เคร่งครัด	มากกว่า ๓ ครั้ง	ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	ผู้บริหาร, ทุก กอง

มาตรการ	สอดคล้องกับ แผนแม่บทส่งเสริมฯ กระทรวงพาณิชย์	แนวทางปฏิบัติ	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๔. จัดให้มีคัดเลือกข้าราชการดีเด่นและ ข้าราชการต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานและการดำเนิน ชีวิตประจำวัน	ระดับความสำเร็จของคัดเลือก ข้าราชการดีเด่นและข้าราชการ ต้นแบบของการมีคุณธรรมและ จริยธรรมประจำปี	๕ ขั้นตอน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑- ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑	สส./ทุกกอง/ กพร./ตน
๒. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม และปรับฐานความคิด บุคลากรให้ตระหนักรู้ถึง ปัญหาและผลกระทบของการ ทุจริตสามารถแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนร่วม	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : วางระบบรากฐานการ เสริมสร้างคุณธรรมใน กระทรวงพาณิชย์	๑. จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/เข้าร่วมกับ หน่วยงานอื่น/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกและค่านิยมแก่ บุคลากรให้ต่อต้านการทุจริต ๒. จัดกิจกรรมการพัฒนาจิตสำนึกทำความดี เพื่อสาธารณะ เช่น โครงการ CSR เป็นต้น	ร้อยละของบุคลากร สนค. เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ ๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	สส/ทุกกอง
๓. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงาน ต่อต้านการทุจริต และการ ใช้กลไกทางศาสนาเพื่อขัด เกลาและสร้างความเป็น พลเมืองดี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างความเข้มแข็ง ในระบบการบริหาร จัดการด้านส่งเสริม คุณธรรมของ กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นเอกภาพ	๑. ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติคุณ และนำแบบอย่างความสำเร็จจากโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ๒. จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ ทำงานและการดำรงชีวิต	จำนวนครั้งของการจัด กิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกเพื่อ สาธารณะ จำนวนครั้งของการศึกษาดู งานตามหลักปรัชญา พอเพียง จำนวนครั้งของการจัด กิจกรรมทางศาสนา	๒ กิจกรรม ๒ กิจกรรม ๒ กิจกรรม	ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - สิงหาคม ๒๕๖๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	สส,ทุกกอง สส,ทุกกอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบาย

เป้าประสงค์: ๑. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริหารป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและกำหนดนโยบายให้เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ชัดเจน

๒. เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานในด้านการต่อต้านการทุจริตให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ ปลอดภัยจากการทุจริตและประพฤติมิชอบตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

มาตรการ	สอดคล้องกับ แผนแม่บทส่งเสริมฯ กระทรวงพาณิชย์	แนวทางปฏิบัติ	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนา ระบบการทำงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : วางระบบรากฐานการ เสริมสร้างคุณธรรมใน กระทรวงพาณิชย์	๑. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมและการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	จำนวนคู่มือที่มีการ ทบทวนและปรับปรุง	๑ คู่มือ	ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	ผู้รับผิดชอบ ITA , สล.
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในองค์กรและภาคประชาชนในการ ติดตามตรวจสอบการฝ่าฝืนประมวล จริยธรรมและการทุจริต และการ ดำเนินการโปร่งใส	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้าง เครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริมคุณธรรม	๑. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/รับฟังความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพิ่มขึ้น	๑. จำนวนช่องทางการแจ้ง เบาะแส/การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพิ่มขึ้น	๑ ช่องทาง	ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	ศท.,ทุกกอง
		๒. สร้างสื่อ Social Media ในองค์กร เพื่อเป็นช่อง ทางร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม โดยมีหลักประกันความปลอดภัย	๒. ร้อยละของข้าราชการและ ลูกจ้างทราบช่องทางการ ร้องเรียนทาง Social Media ขององค์กร	ร้อยละ ๘๐	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๑	สล.ศท.,ทุก กอง
		๓. การติดตามและรายงานผลการตอบข้อ ร้องเรียน	๓ ร้อยละของการตอบสนอง ต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริต	ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	สล.,ศท.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: พัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร

เป้าประสงค์: ๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยและความไว้วางใจในระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒. เพื่อพัฒนากลไก กระบวนการและมาตราที่สนับสนุนระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร

มาตรการ	สอดคล้องกับ แผนแม่บทส่งเสริม กระทรวงพาณิชย์	แนวทางปฏิบัติ	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.. สร้างความเข้มแข็ง การบูรณาการความร่วมมือ ทุกภาคส่วนในการต่อต้าน การทุจริต	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้าง เครือข่ายความร่วมมือใน การส่งเสริมคุณธรรม	- การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้าน การทุจริตเพิ่มขึ้น	จำนวนการเข้าร่วมเป็น เครือข่ายในการต่อต้านการ ทุจริตเพิ่มขึ้น	๑ เครือข่าย	ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบITA, สล.,ทุกกอง
๒. ส่งเสริมสมรรถนะและ พัฒนาองค์ความรู้ของ บุคลากร ด้านการป้องกัน การทุจริตให้มีความรู้ ความสามารถ สร้าง ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : วางระบบรากฐานการ เสริมสร้างคุณธรรมใน กระทรวงพาณิชย์	๑. จัดอบรมเกี่ยวกับ กฎระเบียบด้าน การเงินและการพัสดุ ด้านวินัยข้าราชการ และความรับผิดชอบทางละเมิด เป็นต้น	ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ การอบรม	ร้อยละ ๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑	สล.,ทุกกอง
		๒. จัดทำและเผยแพร่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันและปราบปราม การทุจริต	ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทำและ เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	ศท.,สล.

ผู้อนุมัติแผน.....
พิมพ์ชนก วอนขอพร

(นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า